



**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 28-5-2017**

**Chúa nhật 7 Phục sinh  
Chúa thăng thiên**

**Thầy ở cùng anh em  
mọi ngày**

**LỜI CHÚA: Mt 28, 16-20**

*Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế.”*

**SUY NIỆM**

Nếu trời là nơi Chúa ngự thì chẳng có gì gần ta bằng trời. Trời ở quanh ta, trời ở trong ta... Trời vượt xa đất muôn trùng, nhưng nếu đất trở thành nơi Chúa ngự thì đất cũng mang dáng dấp của trời.

Thiên Chúa không phải là Đấng chỉ thích ở trên trời. Ngài thích con người, Ngài thương trái đất, nên Ngài đã sai Con Ngài làm người ở đời. Đức Giêsu Con Thiên Chúa đã đặt chân lên trái đất. Đất chẳng xa lạ gì với Ngài, vì nhờ Ngài mà nó được tạo dựng. Đất đã bắt đầu thành trời từ khi Con Thiên Chúa đến dựng lều ở đó. Đất vẫn luôn thuộc về trời vì Đức Giêsu luôn ở với ta cho đến tận thế.

(xem tiếp trang 2)

**Hội thảo cập nhật về tòa án hôn phối  
tại Giáo tỉnh Hà Nội**



TGP HÀ NỘI – Trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu (11 và 12/05/2017), Giáo tỉnh Hà Nội đã tổ chức hội thảo về các vấn đề liên quan đến Tòa án hôn phối tại Tòa Giám mục giáo phận Thái Bình. Nội dung nhắm đến việc cập nhật những thay đổi trong Tự sắc “*Mitis Iudex Dominus Iesus*” - Chúa Giêsu Thẩm Phán Nhân Từ, do Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành và có hiệu lực từ ngày 8/12/2015.

Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục giáo phận Hưng Hoá, là trưởng ban tổ chức và điều phối chương trình.

Cha Gioan Baotixita Lê Ngọc Dũng, Đại diện tư pháp giáo phận Nha Trang là vị diễn giả chính. Cùng tham gia thuyết trình đề tài có cha Phaolô Nguyễn Văn Hiếu, Đại diện tư pháp giáo phận Vinh.

48 tham dự viên, bao gồm 1 giáo dân và 47 linh mục, là các Đại diện tư pháp, các nhân viên Tòa án hôn phối tại các giáo phận trong Giáo tỉnh.

Các đề tài được đưa ra trong cuộc Hội thảo liên quan đến những lý do khiến hôn nhân trở nên vô hiệu như lầm lẫn, sợ hãi, lừa gạt, có điều kiện, giả hình; và tiến trình xúc tiến một vụ án dưới các hình thức khác nhau.

(xem tiếp trang 2)

**Đức Thánh Cha Phanxicô đặt thêm 5 tân hồng y**

WHĐ (22.05.2017) – Trưa Chúa nhật 21-05, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo với các tín hữu tham dự buổi đọc kinh Lạy Nữ vương Thiên đàng tại Quảng trường Thánh Phêrô (Vatican), về việc ngài quyết định đặt thêm 5 tân hồng y.

Năm vị vừa được đặt lên hàng hồng y thuộc các nước: El Salvador, Lào, Mali, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Thông báo nói trên được đích thân Đức Thánh Cha công bố vào cuối buổi đọc kinh Lạy Nữ vương Thiên đàng:

“Thưa anh chị em,

Tôi muốn báo cho anh chị em biết: thứ Tư, 28 tháng Sáu tới đây, tôi sẽ triệu tập công nghị để đặt thêm năm vị hồng y mới. Việc các ngài xuất thân từ các nơi khác nhau trên thế giới cho thấy Hội Thánh Công giáo lan tỏa khắp địa cầu và việc các ngài nhận tước hiệu một nhà thờ hoặc giáo phận quanh Roma, cho thấy các ngài gắn bó với giáo phận Roma, như Thánh Inhaxiô Antiokia nói: ‘Đảm trách hoạt động bác ái của toàn thể Hội Thánh’. Ngày thứ Năm 29 tháng



Sáu, lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, tôi sẽ đồng tế với các tân hồng y, hồng y đoàn, với các tân giám mục, trưởng giáo tỉnh, các giám mục và linh mục.

Đây là danh sách các tân hồng y:

– Đức Tổng giám mục Jean Zerbo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bamako (Mali);

– Đức Tổng giám mục Juan José Omella, Tổng giám mục Tổng giáo phận Barcelone (Tây Ban Nha);

– Đức giám mục Anders Arborelius, Giám mục Giáo phận Stockholm (Thụy Điển);

(xem tiếp trang 3)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Trời là mẫu mực của đất: Ý Cha phải được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chỗ nào vâng theo ý Cha, chỗ đó thành trời. Trái tim của chúng ta cũng phải trở thành trời, phải đầy ắp yêu thương, đầy ắp Thiên Chúa. Rốt cuộc, nhiệm vụ của người Kitô hữu là xây dựng trời cao ở ngay nơi đất thấp, là cho thấy rằng trời cao thật gần, chứ không phải là sản phẩm của hoang tưởng. Trời cao đã gần bên, khi người Kitô hữu biết sống cho nhau chân tình, chia sẻ cho tha nhân tất cả những gì mình có, không bị mê hoặc bởi của cải lợi danh, không bị kéo ghì bởi những đam mê xác thịt, cũng không chùn bước trước cái chết, khổ đau.

Chúng ta phải làm chứng về thiên đàng có thực bằng cuộc sống vui tươi hạnh phúc ở đời này. Hạnh phúc khi hy sinh, tự hiến, khi chịu thua thiệt, mất mát, lãng quên. Hạnh phúc cả khi tưởng như không thể nào hạnh phúc được. Hạnh phúc như thế gọi mở về hạnh phúc viên mãn đời sau. Chúng ta không thể làm chứng về thiên đàng mai hậu bằng một cuộc sống ủ rũ, buồn phiền. Thiên đàng mai sau chớm nở từ bây giờ. Tôi chỉ được hạnh phúc sống đời sau bên Chúa, nếu tôi đã bắt đầu sống bên Chúa từ đời này.

Có một thiên đàng nho nhỏ ở trong tôi: "Ai yêu mến Thầy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và dựng nhà nơi người ấy" (Ga 14,24). Tôi muốn xây những thiên đàng nho nhỏ ở quanh tôi, nơi gia đình, bè bạn; nơi phố chợ, học đường... mong có ngày cả trái đất này ngập tràn sự hiện diện của Thiên Chúa.

### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,  
Chúa đã yêu trái đất này,  
và đã sống trọn phận người ở đó.  
Chúa đã nếm biết  
nỗi khổ đau và hạnh phúc,  
sự bi đát và cao cả của phận người.

Xin dạy chúng con biết đường lên trời,  
nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em.

Khi ngược nhìn lên quê hương  
vĩnh cửu,

(xem tiếp trang 3)

## Đức Thánh Cha kêu gọi hoà bình cho Cộng hoà Trung Phi và cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc

VATICAN (WHD / 23.05.2017) – Trưa Chúa nhật 21-05, sau buổi đọc kinh Lạy Nữ vương Thiên đàng tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi hoà bình cho Cộng hoà Trung Phi, sau những cuộc đụng độ vũ trang căng thẳng mới đây tại quốc gia này.

Đức Thánh Cha cho biết ngài rất đau buồn khi nghe tin về nạn bạo lực ở Cộng hoà Trung Phi, nhất là sau khi ngài viếng thăm đất nước này hồi tháng Mười Một 2015.

Đức Thánh Cha nói rằng cuộc chiến đã gây ra biết bao nạn nhân, nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và tiến trình hoà bình bị đe dọa.

Đức Thánh Cha nói thêm: "Tôi bày tỏ sự gần gũi với người dân của Cộng hoà Trung Phi, với các giám mục, và với tất cả những ai làm việc vì lợi ích của người dân và cho việc chung sống hoà bình".

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng và những người bị thương, và ngài kêu gọi hãy chấm dứt bạo lực. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hy vọng rằng thiện chí và đối thoại sẽ thắng thế để đem hoà bình và phát triển cho đất nước này.

Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha cũng hướng đến châu Á; ngài nói: "Ngày 24 tháng Năm, tất cả chúng ta cùng hiệp thông với các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc vào ngày lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu - được tôn kính cách đặc biệt tại Đền Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải".

Với người Công giáo Trung Quốc, Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta nhìn lên Mẹ Maria của chúng ta, xin Mẹ giúp chúng ta nhận ra ý Chúa muốn về con đường cụ thể nào Giáo hội ở Trung Quốc phải đi và xin Chúa lấy lòng yêu thương quảng đại đỡ nâng chúng ta. Đức Mẹ khuyến khích chúng ta hãy đóng góp phần của riêng mình cho sự hiệp thông giữa các tín hữu và cho sự hòa hợp của toàn xã hội. Chúng ta đừng quên làm chứng về đức tin bằng lời cầu nguyện và lòng yêu thương, điều đó giúp chúng ta luôn mở ra cho gặp gỡ và đối thoại".

Cũng trong ngày Chúa nhật 21-05, cộng đồng Công giáo Trung Quốc tại Italia đã quy tụ ở Napoli, để cử hành "Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc". Cách nay 10



năm, Đức giáo hoàng Bênêđictô đã thiết lập Ngày này vào 24 tháng Năm, lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, qua Thư gửi người Công giáo Trung Quốc ngày 27-05-2007; tuy nhiên, người Công giáo Trung Quốc ở Italia đã cử hành sớm vào Chúa nhật để mọi người có thể dễ dàng tham dự đông đủ.

Thánh lễ do Đức hồng y Crescenzo Sepe, Tổng giám mục Napoli, chủ tế, bằng tiếng Ý và tiếng Hoa. Các lời nguyện tín hữu đặc biệt hướng đến Giáo hội tại Trung Quốc: xin cho Giáo hội "biết rao giảng Tin mừng đến mọi miền trên thế giới với chân lý và lòng hăng say"; xin Chúa ban cho tất cả các Giám mục Trung Quốc "một đức tin mạnh mẽ" để các ngài "dẫn dắt đoàn chiên Chúa đã giao phó cho các ngài"; xin cho cả dân tộc Trung Hoa "sớm được đón nhận đức tin nơi Chúa Kitô"; xin cho mọi tín hữu Trung Quốc sống tại Italia và những người đồng hương của họ "biết tận dụng cơ hội của quy chế nhập cư để hiểu biết thêm về đức tin của mình". ■

(Theo Vatican Radio & Agenzia Fides)

### Hội thảo cập nhật về toà án hôn phối...

Trong buổi chiều thứ Năm, cuộc Hội thảo có sự tham dự của các Đức Giám mục trong Giáo tỉnh.

Buổi chiều thứ Sáu, các tham dự viên chia tổ và tiến hành thực tập xét xử những vụ án thực tế.

Kết thúc Hội thảo vào cuối giờ chiều ngày thứ Sáu, Đức cha trưởng ban tổ chức cũng như các tham dự viên đều muốn có thêm những cuộc hội thảo, những khoá cập nhật tương tự trong thời gian tới, nhằm giúp các Toà án giáo phận thi hành chức năng của mình được hiệu quả hơn.

Được biết, đây là lần đầu tiên có cuộc Hội thảo liên quan đến ngành tư pháp trong toàn Giáo tỉnh Hà Nội. ■



## Hàng Giám mục châu Âu gặp Đức giáo hoàng Phanxicô

VATICAN (WHD / 21.05.2017) – Tuần lễ vừa qua là một tuần “mang đậm màu sắc châu Âu” đối với Đức giáo hoàng Phanxicô vì trong hai ngày thứ Ba 16 và thứ Năm 18 tháng Năm 2017, ngài liên tiếp gặp phái đoàn Ủy ban các Hội đồng Giám mục trong Liên minh châu Âu (COMECE) và phái đoàn Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE). Đây là hai cơ cấu quy tụ các Hội đồng Giám mục của lục địa châu Âu.

Hôm thứ Ba 16 tháng Năm, Ủy ban Thường trực của COMECE, gồm các đại biểu của các Hội đồng Giám mục các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, đã gặp Đức giáo hoàng tại Nhà Santa Marta.

### Xem xét lại châu Âu

Mục đích của phái đoàn COMECE, do chủ tịch là Đức hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục München kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, dẫn đầu, là để trình bày cho Đức giáo hoàng về Diễn đàn “Xem xét lại châu Âu” (*Re-thinking Europe*), sẽ được COMECE phối hợp với Tòa Thánh tổ chức tại Roma từ ngày 27 đến 29 tháng Mười tới đây.

Đức hồng y Marx nói: “*Xem xét lại châu Âu*” sẽ là bước đầu của một tiến trình đối thoại giữa các đại diện của các Giáo hội (giám mục và giáo dân) và các chính trị gia đang lãnh đạo và chịu trách nhiệm về chính trị”. Đối với Đức hồng y Marx, Diễn đàn ở Roma nhằm thúc đẩy suy tư sâu xa hơn về tương lai của Liên minh châu Âu, để tìm lại nhiệt tâm mà Đức giáo hoàng Phanxicô từng nói đến trong nhiều bài phát biểu. Hơn nữa, chính Đức giáo hoàng cũng sẽ lên tiếng trong Diễn đàn này.

Rồi đến thứ Năm 18 tháng Năm, Đức giáo hoàng Phanxicô lại gặp phái đoàn CCEE, gồm tất cả các Chủ tịch của các Hội đồng Giám mục châu Âu, do Đức hồng y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genoa kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, dẫn đầu.

Đức hồng y Bagnasco cho biết, các thành viên của CCEE, được bầu hồi tháng Năm 2016, đã trao đổi với Đức giáo hoàng về “tục hóa - đề tài thúc đẩy chúng ta hướng việc Phúc âm hoá được đổi mới nơi các Giáo hội và các quốc gia chúng tôi”.

### “Giáo hội tại châu Âu có sự tin tưởng sâu xa vào lục địa châu Âu”

Vấn đề người trẻ cũng đã được nêu ra tại một hội nghị chuyên đề do CCEE tổ chức trong bối cảnh chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ.

Phái đoàn CCEE cũng nói với Đức giáo hoàng về vấn đề di dân: Đức giáo hoàng đã xác nhận rằng ngài sẽ tham dự cuộc gặp gỡ vào ngày 22 tháng Chín tới đây tại Roma của các Giám đốc Mục vụ Di dân của các quốc gia.



Đức hồng y Bagnasco khẳng định: “Đây là cuộc dẫn thân mà chúng tôi sẽ theo đuổi và đẩy mạnh”, đồng thời ngài cũng nhấn mạnh sự dẫn thân của CCEE mà các thành viên vượt ra khỏi ranh giới của Liên minh châu Âu mà thôi.

### Hai lập trường về châu Âu

“Giáo hội tại châu Âu là một Giáo hội có sự tin tưởng sâu xa vào lục địa châu Âu, Đức hồng y Bagnasco nhấn mạnh. Và không chỉ có vậy: Giáo hội tại châu Âu yêu mến lục địa này, vốn phong phú về lịch sử, về các truyền thống, các nền văn hoá, các dân tộc. Họ (các dân tộc này) luôn mong muốn duy trì khuôn mặt riêng của mình và liên kết với nhau trong tinh thần đoàn kết và hiệp thông, một châu lục hiện diện không chỉ đa dạng về lịch sử, mà còn vì có một kế hoạch duy nhất ở nơi Tin Mừng, nơi đức tin Kitô giáo, là điểm tổng hoà của nó”.

Như thế, trong hai cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được nghe cả hai lập trường về châu Âu: lập trường muốn bảo vệ Liên minh châu Âu để tìm kiếm một làn gió mới, được COMECE hậu thuẫn, và lập trường một châu Âu của các dân tộc vượt ra khỏi Liên minh châu Âu, được CCEE ủng hộ. ■

(Theo *La Croix*)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này, và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại.

Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao; và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa.

Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con, mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện. ■

*Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ*

### Đức Thánh Cha Phanxicô đặt thêm 5 tân hồng y

- Đức giám mục Luis Marie-Ling Mangkhanekhoun, Giám mục hiệu toà Acque Nuove di Proconsolare, Giám quản Tông toà Paksé (Lào);
- Đức giám mục Gregorio Rosa Chávez, Giám mục hiệu toà Mulli, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador, (El Salvador).

Chúng ta xin hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô gìn giữ các tân hồng y, để nhờ lời chuyển cầu của Vị đứng đầu các tông đồ, các tân hồng y trở thành những người phụng sự đích thực sự hiệp thông của Hội Thánh; nhờ lời chuyển cầu của Vị Tông đồ dân ngoại, các ngài trở thành những người hân hoan loan báo Tin Mừng cho khắp thế giới; và nhờ chứng từ và tư vấn của mình, các tân hồng y nâng đỡ tôi hơn nữa trong sứ vụ giám mục Roma, mục tử của Hội Thánh hoàn vũ”.

Ngoại trừ Tây Ban Nha, đây là lần đầu tiên bốn quốc gia có hồng y: Lào, Mali, Thụy Điển và El Salvador.

Như vậy, trong bốn năm đảm nhận sứ vụ giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt 61 tân hồng y, trong số này có 49 vị có quyền bầu giáo hoàng.

Cho đến trước Công nghị Hồng y vào cuối tháng Sáu 2017, Hồng y đoàn gồm 222 vị, trong đó có 116 vị được quyền bầu giáo hoàng. ■

## Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc Đại hội lần thứ 70 Hội đồng Giám mục Italia

VATICAN (WHĐ / 23.05.2017) – Chiều thứ Hai 22-05, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp hàng giáo phẩm Italia tại Đại hội lần thứ 70 của Hội đồng Giám mục Italia.

Diễn ra tại Phòng họp Thượng Hội đồng của Vatican, Đại hội mở đầu với lời giới thiệu ngắn gọn của Đức hồng y Angelo Bagnasco, Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hội đồng Giám mục Italia. Sau đó, Đức Thánh Cha chào các giám mục trong một phiên họp mở, có các phóng viên tham dự, trước khi tiếp tục phiên họp kín chỉ có các giám mục.

Ngày thứ Ba, các giám mục sẽ đề cử 3 người cho Đức Thánh Cha để ngài chọn một vị tân Chủ tịch cho Hội đồng Giám mục. Sau đó các giám mục tiếp tục thảo luận về chủ đề chính của Đại hội lần này là Phúc âm hoá người trẻ một cách hữu hiệu.

Ngày thứ Tư, các giám mục sẽ cử hành Thánh Lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô và thứ Năm sẽ tổ chức họp báo kết thúc tại Hội trường Phaolô VI.

Sau lời phát biểu ngắn của Đức Thánh Cha cảm ơn Đức hồng y Bagnasco đã phục vụ mười năm và đã kiên nhẫn, vì “làm việc với giáo hoàng này thật không dễ dàng gì”, các giám mục đã nhận được bài soạn sẵn của Đức Thánh Cha. Như thường làm trong những dịp như vậy, Đức Thánh Cha nói rõ ngay rằng ngài muốn có một cuộc trao đổi thẳng thắn và cởi mở với các giám mục trong những phiên họp kín.

Xin lỗi tất cả những người có mặt, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng việc đối diện với các anh em giám mục của ngài là một thời điểm gặp gỡ quan trọng và riêng tư, và ngài chỉ ra rằng “khi đối thoại bị dập tắt, là lúc những câu chuyện ngổ lêng đòi mách được gieo rắc”. Thế nên, điều quan trọng là bước vào cuộc đối thoại thật sự, ngay cả khi đối thoại có nghĩa là lắng nghe những ý kiến mà chúng ta có thể không đồng ý, nhưng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “điều quan trọng là có thể nói một cách thoải mái”.

## Tổng giám mục Anh giáo Justin Welby viếng thăm Nazareth



NAZARETH / (WHĐ, 19.05.2017) – Tiến sĩ Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury, đã đến Thánh Địa để gặp hai Tổng thống Palestine và Israel cùng với Quốc vương Jordan. Nhân dịp này ngài cũng mời nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo đến tham dự một cuộc gặp gỡ đại kết ở Nazareth. Đây là cơ hội để ngài đặc biệt nhìn lại các vấn đề hoà bình ở Trung Đông.

Vào đầu tháng Năm này, Tiến sĩ Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury và là người đứng đầu Liên hiệp Anh giáo, cùng với hai vị giám mục khác, đã viếng thăm chính thức các quốc gia tại Thánh Địa. Tại Jordan,

Đức hồng y Bagnasco đã đưa ra một suy nghĩ ngắn gọn về một trong những chủ đề chính của Đại hội là vấn đề giáo dục người trẻ: “Hoàn cảnh sống của họ, Đức hồng y Bagnasco nói, khả năng chia sẻ và xây dựng tương lai của họ là một lời nhắc nhở khẩn thiết cho chúng ta về trách nhiệm giáo dục và làm chứng của mình; gặp gỡ họ sẽ giúp chúng ta tái khám phá, mỗi ngày, rằng Thiên Chúa là trên hết mọi sự trong đời sống chúng ta, để chúng ta có thể suy nghĩ và hành động trong tự do – tự do phát xuất từ chân lý”.

Liên quan đến việc chọn người kế nhiệm, Đức hồng y Bagnasco cam kết “các giám mục hiện diện chắc chắn sẽ ủng hộ và trợ giúp bất cứ vị nào được chọn vì lợi ích của giáo phận của chúng ta”.

(Theo Vatican Radio)

ngài đã gặp Quốc vương Abdullah và thăm một số trại tị nạn. Ở Israel, ngài gặp Tổng thống Israel Reuven Rivlin và tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel tại Đại sứ quan Anh Quốc ở Ramat Gan. Tại Palestine, ngài gặp Tổng thống

Palestine Mohmoud Abbas và có cuộc viếng thăm nhân đạo ở Gaza. Trong mỗi cuộc viếng thăm, Tiến sĩ Welby đã kính viếng các Nơi Thánh, chủ sự các buổi phụng vụ và chủ tọa các cuộc gặp gỡ đại kết của các cộng đồng Anh giáo.

Một trong những cuộc gặp gỡ đại kết này đã diễn ra tại Nazareth vào ngày 6 tháng Năm. Giám mục Anh giáo của Jerusalem và Thánh Địa là Tổng giám mục Suheil Dawani, đã mời tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo của các cộng đồng địa phương và tất cả các linh mục Anh giáo tại Galilê tham dự cuộc họp mặt và ăn tối với Tổng giám mục Welby tại Khách sạn Thánh Margaret ở Nazareth. Trong số khách mời, có Giám mục Marcuzzo, Đại diện Toà Thượng phụ ở Israel và Tổng giám mục Kyriakos của Giáo hội Chính thống ở Nazareth.

Cuộc gặp gỡ huynh đệ, cởi mở và rất thẳng thắn này là cơ hội để Tổng giám mục Welby chăm chú lắng nghe các bài phát biểu của từng người. Ngài nói đến những thách đố của Liên hiệp Anh giáo, các vấn đề hoà bình ở Trung Đông và sự chung sống quốc tế giữa các tôn giáo và các nền văn hoá. Kết luận, Tổng giám mục Welby bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với công việc của Đức giáo hoàng Phanxicô và vui mừng được làm việc với ngài, chẳng hạn chuyến viếng thăm gần đây của Đức giáo hoàng tới Nhà thờ Anh giáo ở Roma, tuyên bố chung sau đó, và cuộc tông du sắp tới của Đức giáo hoàng đến Sudan. ■

(Nguồn: [www.lpj.org](http://www.lpj.org))

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam**  
**tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org),**  
**phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org)**  
**theo dạng pdf**